

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 29/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất xem xét, quyết định một số cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Dự kỳ họp có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh; các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của

tỉnh và các huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua các tờ trình của UBND tỉnh liên quan đến một số cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ đời sống dân sinh, tạo nguồn vốn hỗ trợ các địa phương thanh toán nợ xây dựng cơ bản, đầu

tư xây dựng các công trình cấp bách, thiết yếu trên địa bàn tỉnh. Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng, vì vậy đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận để thực hiện tốt các nội dung của kỳ họp theo quy định.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã nghe và thảo luận 5 tờ trình của UBND tỉnh, báo cáo thẩm tra các tờ trình của Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh; báo cáo kết quả thu ngân sách 9 tháng đầu năm, kế hoạch, giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác quản trị, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đồng bộ, bằng nhiều hình thức các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, dự án, công trình trọng điểm đã được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp bảo đảm hiệu quả, đúng pháp luật. UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện thể chế hóa nghị quyết thành các quy định, kế hoạch có thể triển khai thực hiện, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, chấn

**CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP:**

- 1. Nghị quyết về việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thái Bình.**
- 2. Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.**
- 3. Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020.**
- 4. Nghị quyết về việc thông qua dự án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu nuôi trồng thủy hải sản công nghệ cao tại xã Nam Thịnh, Nam Hưng, Nam Phú, huyện Tiên Hải thuộc Khu kinh tế Thái Bình.**
- 5. Nghị quyết về việc quy định tỷ lệ hỗ trợ kinh phí từ tiền sử dụng đất điều tiết về ngân sách cấp tỉnh tại Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 24/2/2020 của HĐND tỉnh cho các địa phương đối với các khu đất quy hoạch khu dân cư không đủ điều kiện thực hiện xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.**

chỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Tập trung đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, trong đó chú trọng tăng cường công tác quản lý thu. Thường trực HĐND, các ban và các đại biểu HĐND tỉnh, các cấp ủy, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, góp ý và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Thường trực HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục

phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, đồng sức đồng lòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền địa phương để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của cả nhiệm kỳ 2015 - 2020 để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.



Đại biểu biểu quyết các nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: NGỌC LINH

**ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH...**

(Tiếp theo trang 1)

\* Đại biểu cử tri 15 xã phía Bắc huyện Vũ Thư đề nghị các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường và cầu bắc qua sông Trà Lý qua địa phận huyện Vũ Thư; tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho các xã khó khăn xây dựng mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng đường nông thôn. Các đại biểu cử tri cũng kiến

nghị các cấp, các ngành có cơ chế, chính sách hỗ trợ các đơn vị, cá nhân thực hiện tích tụ ruộng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa để giảm rủi ro hoang hóa và có giải pháp tiêu thụ nông sản cho nông dân; giải quyết kịp thời chế độ cho các cựu thanh niên xung phong. Ngoài ra, các đại biểu

cử tri kiến nghị xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân trục lợi từ việc mua sắm trang thiết bị y tế; làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; sắp xếp đội ngũ cán bộ chuyên trách cấp xã; hỗ trợ các địa phương xử lý rác thải, bảo vệ môi trường.

\* Đại biểu cử tri huyện Kiến Xương đề nghị Quốc hội, HĐND tỉnh, huyện Kiến Xương sớm

đề xuất các chế độ, chính sách cho gia đình người có công với cách mạng.

Tại các điểm tiếp xúc, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời đề nghị lãnh đạo các huyện Vũ Thư và Kiến Xương xem xét, giải quyết những vấn đề cử tri có ý kiến thuộc thẩm quyền. Các đại biểu cũng tiếp thu, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển kỳ họp Quốc hội tới.

**TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN...**

(Tiếp theo trang 1)

Sau 5 năm thực hiện Đề án 281, phong trào xây dựng các mô hình học tập đã có tác động rõ nét, nhất là thúc đẩy các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở cơ sở. Đồng thời, thúc đẩy phong trào học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức và chiến sĩ lực lượng vũ trang. Số người dân tham gia học tập tại các trung tâm học tập cộng đồng luôn ổn định và phát triển. Đặc biệt, việc thực hiện Đề án 281 đã có tác động đến các

phong trào, các cuộc vận động của địa phương, như việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tầm gương học tập suốt đời của Bác; phong trào xóa đói giảm nghèo, làm giàu cho quê hương; phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Sau 5 năm, toàn tỉnh có 445.675 gia đình học tập, 4.075 dòng họ học tập, 1.750 cộng đồng học tập và 1.069 đơn vị học tập. Thái Bình đã đạt và vượt mục tiêu của Đề án 281 đề ra trước thời hạn 1 năm,

là một trong những tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đề án giai đoạn 2015 - 2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia tích cực và hoạt động hiệu quả của ban chỉ đạo xây dựng XHHT các huyện, thành phố trong việc đưa Thái Bình trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài. Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao chất lượng các mô hình học tập theo các tiêu chí hiện có bằng việc bám sát các văn bản chỉ

đạo của trung ương, của tỉnh về học tập suốt đời; đồng thời nhân rộng các mô hình tiêu biểu để thúc đẩy việc học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập theo đúng quy trình, thủ tục, bảo đảm khách quan, chính xác, theo các tiêu chuẩn của tiêu chí học tập. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị, mở rộng việc dạy nghề cho lao động nông thôn. Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng

XHHT tỉnh yêu cầu cần tuyên truyền có chiều sâu về học tập suốt đời và xây dựng XHHT cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về học tập suốt đời, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng XHHT trong giai đoạn mới.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo xây dựng XHHT tỉnh đã trao giấy chứng nhận mô hình học tập tiêu biểu cho 82 gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng trong tỉnh. Nhiều tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc được Hội Khuyến học Việt Nam, UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen và giấy khen.

**Kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu**

\* Sáng ngày 29/9, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm tại Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Thái Bình - Jollibee thành phố Thái Bình và bếp ăn Trường Tiểu học Kỳ Bá (thành phố Thái Bình).

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc bảo đảm các điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm như: thủ tục pháp lý hoạt động của cơ sở, quy trình chế biến thức ăn, điều kiện cơ sở vật chất... Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục tại hai cơ sở như: chưa bố trí khu vực riêng chia và đóng gói thực phẩm chín; một số mẫu lưu

chưa đủ lượng theo quy định... Đoàn đã nhắc nhở hai cơ sở cập nhật, nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân viên; tuân thủ việc lưu mẫu kiểm tra 3 bước; chú trọng lựa chọn thực phẩm an toàn và thực hiện vệ sinh dụng cụ, đồ đựng thức ăn. Bếp ăn Trường Tiểu học Kỳ Bá có số lượng học sinh ăn bán trú đông, do đó nhà trường, hội phụ huynh và doanh nghiệp cung cấp, chế biến thực phẩm cần phối hợp, có biện pháp giám sát bữa ăn hàng ngày nhằm bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.

Thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu, từ ngày 23 - 30/9, đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm của Sở Y tế tiếp tục kiểm tra tại các

cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

\* Để bảo đảm an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu năm 2020,



Các thành viên trong đoàn kiểm tra dụng cụ đựng thức ăn tại Chi nhánh Công ty TNHH Jollibee Việt Nam tại Thái Bình - Jollibee thành phố Thái Bình.

UBND thành phố Thái Bình đã tổ chức các đoàn liên ngành và chuyên ngành kiểm tra an toàn thực phẩm. Thành lập 22 đoàn, 3 đoàn cấp thành phố, 19 đoàn

cấp xã, tiến hành kiểm tra trên 280 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm. Tập trung vào các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu như bánh nướng, bánh dẻo, các loại bánh, mứt, kẹo, các nhập khẩu... Đoàn cũng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm chất lượng sản phẩm, việc chấp hành các quy định về điều kiện sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; quảng cáo, kiểm nghiệm định kỳ sản phẩm, ghi nhãn, việc sử dụng phụ gia thực phẩm, việc xuất nguồn gốc sản phẩm, nguyên liệu dùng trong chế biến.... Qua kiểm tra, có 238 cơ sở đạt tiêu chuẩn, chiếm trên 84%, đã tiến hành nhắc nhở 44 cơ sở chưa thực hiện đúng Luật An toàn thực phẩm, trong đó một số cơ sở bán hàng gia công không có nhãn mác.

**Tập huấn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm**

Chiều ngày 29/9, Hiệp hội Gia cầm và Trang trại nông nghiệp Thái Bình tổ chức hội nghị tập huấn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn

châu Phi, bệnh cúm gia cầm cho 100 thành viên của Hiệp hội là chủ các trang trại, gia trại, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, các thành viên được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh cúm gia cầm như: tăng cường giám sát dịch

bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại chăn nuôi phòng bệnh; tăng cường chăm sóc, nuôi dưỡng, tăng sức đề kháng cho vật nuôi; chấp hành nghiêm ngặt các giải pháp phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho vật nuôi theo quy định; thực hiện tốt tháng tổng vệ sinh, khử

trùng, tiêu độc phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; khi có ổ dịch nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm cần khẩn trương áp dụng đồng bộ, nghiêm ngặt các giải pháp xử lý dịch theo quy định.